

บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2556 ประจำปี พ.ศ. 2556
วันที่ 13 สิงหาคม 2556

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสมบัติ ปัญญาทอง	ประธานสภาฯ	สมบัติ ปัญญาทอง	
2	นายชัน สามแสน	รองประธานฯ	ชัน สามแสน	
3	นายสยาม เสริมสุวรรณ	เลขานุการสภาฯ	สยาม เสริมสุวรรณ	
4	นายบุญช่วย หายทุกข์	ส.อบต.หมู่ที่ 1	บุญช่วย หายทุกข์	
5	นางเอื้องน้อย หอมนาน	ส.อบต.หมู่ที่ 1	เอื้องน้อย หอมนาน	
6	นางศรีไพร ทองเจือ	ส.อบต.หมู่ที่ 2	ศรีไพร ทองเจือ	
7	นายดูล ไชโย	ส.อบต.หมู่ที่ 2	ดูล ไชโย	
8	นางนภัสกร กันทะสอน	ส.อบต.หมู่ที่ 3	นภัสกร กันทะสอน	
9	นายวัน ใจชื่น	ส.อบต.หมู่ที่ 3	วัน ใจชื่น	
10	นายอินแถลง ดับโศรก	ส.อบต.หมู่ที่ 4	อินแถลง ดับโศรก	
11	นายเชพย์ คำพิมพ์	ส.อบต.หมู่ที่ 4	เชพย์ คำพิมพ์	
12	นายพีรพัฒน์ บัวงาม	ส.อบต.หมู่ที่ 5	พีรพัฒน์ บัวงาม	
13	นายศรีทน ชนะพิมพ์	ส.อบต.หมู่ที่ 5	ศรีทน ชนะพิมพ์	
14	นายพบ โชคชัยชิต	ส.อบต.หมู่ที่ 6	พบ โชคชัยชิต	
15	นายสมัย กันทะสอน	ส.อบต.หมู่ที่ 7	สมัย กันทะสอน	
16	นายภูวนาท กันทะสอน	ส.อบต.หมู่ที่ 7	ภูวนาท กันทะสอน	
17	นายจिरายุทธ กันทะสอน	ส.อบต.หมู่ที่ 8	จिरายุทธ กันทะสอน	
18	นายเกตุ ชาติดอนไฟ	ส.อบต.หมู่ที่ 8	เกตุ ชาติดอนไฟ	
19	นางปิยวรรณ มังคลาด	ส.อบต.หมู่ที่ 9	ปิยวรรณ มังคลาด	
20	นายเพิ่ม สุวรรณทา	ส.อบต.หมู่ที่ 10	เพิ่ม สุวรรณทา	
21	นายเท็บ กลิ่นหอม	ส.อบต.หมู่ที่ 10	เท็บ กลิ่นหอม	
22	นายพยัพ กลิ่นหอม	ส.อบต.หมู่ที่ 11	พยัพ กลิ่นหอม	
23	นายสมศักดิ์ ชุมนุมพร้อม	ส.อบต.หมู่ที่ 11	สมศักดิ์ ชุมนุมพร้อม	
24	นายถนอม กันทะสอน	ส.อบต.หมู่ที่ 12	ถนอม กันทะสอน	
25	นายอินคำ โครงกาพย์	ส.อบต.หมู่ที่ 12	อินคำ โครงกาพย์	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	
	ไม่มี			

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายรัฐพล กันทะสอน	นายก อบต.เจดีย์คำ	รัฐพล กันทะสอน	
2.	นายสีกวัน สายฉลาด	รองนายก อบต.เจดีย์คำ	สีกวัน สายฉลาด	
3	นายศิริโชค ชมชื่น	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ .3	ศิริโชค ชมชื่น	
4	นายประสงค์ ชิดสนิท	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4	ประสงค์ ชิดสนิท	
5	นายสังวรรณ หอมนาน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5	สังวรรณ หอมนาน	
6	นายยุทธ ใจชื่น	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7	ยุทธ ใจชื่น	
7	นายเชิด กันทะสอน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7	เชิด กันทะสอน	
8	นายอุดม ใจหมั่น	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10	อุดม ใจหมั่น	
9	นายนฤเบศ เกื้อนช่าง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12	นฤเบศ เกื้อนช่าง	
10	นายจันท์ วังเค็ม	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11	จันท์ วังเค็ม	
11	นายผัด ใจคำ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5	ผัด ใจคำ	
12	นายอดิเทพ วันดี	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4	อดิเทพ วันดี	
13	นางจิราภา ใจคำ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3	จิราภา ใจคำ	
14	นางปรีชญา พิพัฒน์พงศ์กุล	หัวหน้าสำนักงานปลัด	ปรีชญา พิพัฒน์พงศ์กุล	
15	นางเบญจพร อัครนิจ	รองปลัด อบต.	เบญจพร อัครนิจ	
16	น.ส.พรวิภา บังศรี	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ	พรวิภา บังศรี	
17	น.ส.รฐษร ศรีสมบัติ	นักพัฒนาชุมชน	รฐษร ศรีสมบัติ	
18	นางนันทน์ภัส เชื้อสะอาด	ผู้อำนวยการกองคลัง	นันทน์ภัส เชื้อสะอาด	
19	ส.อ.ยงยุทธ หอมนาน	จพง.ป้องกันฯ	ส.อ.ยงยุทธ หอมนาน	
20	นายกวัน ไซโย	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2	กวัน ไซโย	
21	นายสมบัติ ใจปิ่นธิ	กำนัน ต.เจดีย์คำ	สมบัติ ใจปิ่นธิ	
22	นายมานพ กาทึบ	จพง.พัสดุ	มานพ กาทึบ	
23	นายจිරศักดิ์ จิตวงศนันท์	หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ	จिरศักดิ์ จิตวงศนันท์	
24	นายอุดม จันสา	ผู้อำนวยการกองช่าง	อุดม จันสา	
25	นายจิริโรจน์ กุณา	นายช่างโยธา	จิริโรจน์ กุณา	
26	นายถนอมทรัพย์ ชุมนุมพร้อม	นายช่างไฟฟ้า	ถนอมทรัพย์ ชุมนุมพร้อม	
27	นางอรอนงค์ วงศ์ราษฎร์	นักวิชาการเงินและบัญชี	อรอนงค์ วงศ์ราษฎร์	
28	น.ส.ศาริกา วงศ์ราษฎร์	นักวิชาการพัสดุ	ศาริกา วงศ์ราษฎร์	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาในวันนี้มีสมาชิกสภา อบต.เข้าประชุมครบทุกคน และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

- เรียนนายก อบต.เจดีย์คำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ได้ นัดประชุมสภาในวันนี้ เนื่องจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ซึ่งรายละเอียดจะได้แจ้งในวาระต่อไป ก่อนที่จะได้ประชุม ทางสภา อบต.มีข้อราชการที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่างๆ ดังนี้

1. การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “ 12 สิงหาคม มหาราชินี” ด้วยวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อำเภอเชียงคำได้กำหนดจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาคม มหาราชินี” ขึ้น และกำหนดกิจกรรมการประกอบพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาฯ โดยในภาคเช้า เวลา 06.30 น. ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานหน้าว่าการอำเภอเชียงคำ เวลา 08.30 น. พิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม และภาคค่ำเวลา 18.00 น. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ขอขอบขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา

- ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้โปรดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้วมีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยหรือมีข้อแก้ไขในสำเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้วหากมีตรงไหนที่ไม่ถูกต้องขอได้แจ้งที่ประชุมทราบเพื่อจะได้แก้ไข หากไม่มีขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/ 2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 โปรดยกมือ

ที่ประชุม

รับรอง	23	เสียง
ไม่รับรอง	-	เสียง
ประธานงดออกเสียง	1	เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 การพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วาระ ที่ 2 (แปรญัตติ)

ประธานสภา

- เรียนท่านนายก อบต.สมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการแปรญัตติตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้เสนอมา และที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้รับรองร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 และได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมาเพื่อพิจารณากลับกรองข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขึ้น และได้กำหนดวาระการยื่นคำเสนอแปรญัตติเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา

09.00 น. ซึ่งได้รับรายงานจากประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้แก่ นายอินหลวง ดับโศรก เป็นประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินและมือนายถนอม กันทะสอน ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ในการพิจารณาตามระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตตินั้น ได้มีสมาชิกสภา อบต.ได้เสนอคำแปรญัตติ จำนวน 1 ข้อ ด้วยกันคือ

1.นายจิริยายุทธ กันทะสอน ส.อบต. หมู่ 8 ขอแปรญัตติ ดังนี้

1.1 ปรับลดงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยขอปรับลด งบประมาณตั้งไว้ 200,000.- บาท ขอปรับลด 100,000.- บาท ให้เหลือ 100,000.- บาท

โดยมีนายถนอม กันทะสอน ส.อบต.หมู่ 12 และนายสมศักดิ์ ชุมชุมพร้อม ส.อบต. หมู่ 11 เป็นผู้รับรอง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ให้เรียงตามลำดับข้อที่มีการแปรญัตติหรือที่ คณะกรรมการแปรรูปที่ดินแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติไว้เป็นอย่างอื่น ในที่นี้ผมจะให้มีการพิจารณา เรียงลำดับเฉพาะที่มีการแปรญัตติตามที่มีผู้ยื่นมา เท่านั้น และคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบแล้วในการประชุมพิจารณาแปรญัตติของกรรมการซึ่งได้ส่งมาให้ผมเพื่อที่จะได้ให้คณะผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้มาชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมรับทราบ โดยจะเริ่มจากผู้ที่เสนอคำแปรญัตติ ปรับลดงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยขอปรับลด งบประมาณตั้งไว้ 200,000.- บาท ขอปรับลด 100,000.- บาท ให้เหลือ 100,000.- บาท และคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คง งบประมาณไว้

ตามเดิม ผู้ที่เสนอเรื่องนี้เป็น นายจิริยายุทธ กันทะสอน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ขอเชิญผู้ที่เสนอคำแปรญัตติครับ

นายจิริยายุทธ กันทะสอน - ตามที่ผู้บริหารได้พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยขอปรับลด งบประมาณตั้งไว้ 200,000.- บาท ขอปรับลด 100,000.- บาท ให้เหลือ 100,000.- บาท กระผมคิดว่าเราตั้งไว้สูงเกินไปหรือไม่อย่างไร เนื่องจากการการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานนั้น ต้องมีเงินงบประมาณเหลือด้วยหรือไม่อย่างไร ขอให้ทางผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบด้วยครับ

ประธานสภาฯ

นายก อบต.

- ขอให้ท่านนายก ได้ชี้แจงรายละเอียดด้วย
- เรียนท่านประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ฯ ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนองบประมาณหมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบประมาณตั้งไว้ 200,000.- บาท นั้น เนื่องจากกระผมคิดว่าการที่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีหนึ่ง ๆ และได้รับผลตอบแทนดังกล่าวนี้ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และที่สำคัญปฏิบัติเพื่อช่วยเป็นกำลังในการขับเคลื่อนการบริหารงานของฝ่ายบริหารที่อำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำให้มีการพัฒนาทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมให้อยู่ดีมีสุขกันถ้วนหน้า ดังนั้นกระผมเห็นว่าควรมีการตอบแทนให้แก่พนักงานบ้างโดยการเบิกจ่ายก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้สั่งการให้ปฏิบัติ ส่วนรายละเอียดการเบิกจ่ายนั้น ขอให้ทางเลขานุการสภา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

ประธานสภาฯ

- ตามที่ท่านนายกได้ให้เหตุผลและมอบให้ทาง ปลัด เลขานุการสภา ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบนั้น ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ การตั้งงบประมาณ

เลขานุการสภา

- เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม เลขานุการสภาและในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ตามที่นายกได้ให้กระผมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ นั้น การจ่ายเงินเกี่ยวกับเงินรางวัลประจำปีนั้นจะต้องมีขั้นตอนการได้รับเงินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำจะต้องได้รับการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการ (core team) โดยจะต้องได้รับคะแนนจากการตรวจของคณะกรรมการที่จังหวัดได้มีคำสั่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หากมีการปฏิบัติและผ่านการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการแล้ว ก็จะต้องมีการตรวจสอบของคณะกรรมการอนุกรรมการตรวจประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ ซึ่งการจะได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ต้องผ่านการประเมิน มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน และองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำจะต้องมีงบประมาณเหลือจ่ายค่าเงินเดือน ค่าจ้าง และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ซึ่งต้องไม่เกินร้อยละ 40 ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำมีค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ไม่เกินวงเงินที่กำหนดการพิจารณาให้เงินรางวัลประจำปีก็ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจของพนักงานลูกจ้างที่ได้ปฏิบัติราชการรวมทั้งปี ซึ่งงบประมาณที่ผู้บริหารเสนอตามร่างฯ นั้นได้คิดคำนวณมาจากฐานเงินเดือนของบุคลากรแล้ว

ประธานสภาฯ

- ตามที่ท่านนายกและปลัดได้ให้เหตุผลในการตั้งงบประมาณดังกล่าว ผู้ขอแปรรูปที่ดินมีข้อใดติดใจสงสัยหรือไม่

- นายจิรายุทธ กันทะสอน- เรียนท่านประธาน ผมไม่มีข้อใดติดใจสงสัยครับ
- ประธานสภาฯ - ถ้าเป็นเช่นนั้น ขอมติที่ประชุมว่าสมควรยื่นตามร่างเดิมหรือแก้ไขตามคำแปรญัตติ สมาชิกท่านใดมีมติยื่นตามร่างเดิม โปรดยกมือขึ้น
- มติที่ประชุม - มีมติให้ยื่นตามร่างเดิมด้วยคะแนน 23 เสียง โดยวิธียกมือ แก้ไขตามคำแปรญัตติ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)
- ประธานสภาฯ - สมาชิกสภา อบท.ท่านใด มีความประสงค์จะอภิปรายซักถามเพิ่มเติมก็ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามหรืออภิปราย จะขอพักรับประทานอาหารกลางวัน เนื่องจากขณะนี้เป็นเวลา 11.50 น. แล้ว ขอเชิญสมาชิกสภา อบท.ทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและนัดประชุมสภา อบท.อีกครั้งเวลา 13.00 น.

*****พักรับประทานอาหารกลางวัน*****

เริ่มประชุมภาคบ่าย เวลา 13.00 น.

เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภา อบท. ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา อบท.แล้ว ปรากฏว่าครบองค์ประชุม นายสมบัติ ปัญญาทอง ประธานสภา อบท. ประธานในที่ประชุมได้เริ่มดำเนินการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

**3.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557
วาระที่ 3 (ลงมติ)**

- ประธานสภาฯ - ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ 3 (ลงมติ) เนื่องจากในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ 3 นั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2537 ข้อ 53 ได้กำหนดไว้ว่า...
ข้อ 53 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ในโอกาสนี้ก็จะไม่มีสมาชิกสภา อบท.ท่านใดได้อภิปราย จะเป็นการลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้น เพราะฉะนั้นผมขอมติในที่ประชุม สมาชิกท่านใดจะให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ เพื่อให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ถ้าเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น

- ที่ประชุมฯ
- | | | |
|------------|----|-------|
| เห็นชอบ | 23 | เสียง |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| งดออกเสียง | 1 | เสียง |

- ประธานสภาฯ - เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ เป็นเอกฉันท์ จะได้ส่งร่างข้อบัญญัติประจำปี 2557 เพื่อขออนุมัติจากนายอำเภอเชียงคำ และให้นายก อบต.เจดีย์คำ ลงชื่อและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติฯ ต่อไป

- นายก อบต. - รับทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่งบประมาณดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

- ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีเรื่องอื่นใดจะแจ้งในที่ประชุมหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ
- นายก อบต. - กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้พิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในอนาคตกระผมจะพยายามจัดสรรงบประมาณด้านการลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้มากยิ่งขึ้นเพื่อสามารถนำไปพัฒนาแต่ละหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึง แต่ทั้งนี้ทั้งก็ต้องอยู่ที่รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำด้วย ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภาฯ - เนื่องจากกระผมได้รับแจ้งทาง เจ้าพนักงานป้องกันขอความร่วมมือทางผู้ใหญ่บ้านช่วยแจ้งทหารผ่านศึกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านเข้ามาประชุมในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น.
- กำนัน ต.เจดีย์คำ - เรียนประธานสภาและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขอให้ทางผู้บริหารได้ช่วยเหลือถนนในเขต อบต.เจดีย์คำด้วย ที่ได้เสียหายจากน้ำท่วม
- นายก อบต. - เรียนท่านกำนัน กระผมได้ประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วได้รับคำตอบว่าจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิมต่อไป
- ที่ประชุม - ร่วมกันอภิปรายเรื่องทั่วไปกันพอสมควร
- ประธานสภาฯ - ทั้งหมดนี้ใช้เวลาในการประชุมในวาระที่ 2 การแปรญัตติ และในวาระที่ 3 เป็นการลงมติเพื่อพิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกท่านใดจะแจ้งในที่ประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผม ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และ ขอปิดการประชุม

เลิกประชุม เวลา 16.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายสยาม เสริมสุวรรณ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.เจดีย์คำ ได้ตรวจรายงานการประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เห็นว่าถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายจिरายุทธ ก้นทะสอน)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายถนอม ก้นทะสอน)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายเกตุ ชาติดอนไฟ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

8

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญที่ ..4... ครั้งที่ ...1../2556 เมื่อวันที่.... เดือน ..
พ.ศ. 2556

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสมบัติ ปัญญาทอง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

- สำเนา -

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

วันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายอินแถลง ดับไศรก	คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน	อินแถลง ดับไศรก	
2	นายถนอม กันทะสอน	คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน	ถนอม กันทะสอน	
3	นายสมัย กันทะสอน	คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน	สมัย กันทะสอน	
4	นายพบ โชคชัยชิต	คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน	พบ โชคชัยชิต	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสยาม เสริมสุวรรณ	เลขานุการสภา อบต.	สยาม เสริมสุวรรณ	

เริ่มประชุมเวลา 16.05 น.

เมื่อถึงเวลานัดประชุม นายสยาม เสริมสุวรรณ เลขานุการสภา อบต.เจดีย์คำได้ตรวจสอบรายชื่อกรรมการฯแล้วปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

3.1 เรื่องเลือกประธานคณะกรรมการแปรรูป

เลขานุการสภา

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 109 วรรคสอง ได้กำหนดให้มีการเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้คณะกรรมการทุกท่านมีสิทธิเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานและให้มีผู้รับรอง 2 ท่าน

นายพบ โชคชัยชิต

- ขอเสนอนายอินแหง ดับโศรกเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการแปรรูปคดีครบ
- นายถนอม กันทะสอน และ นายสมัย กันทะสอน เป็นผู้รับรอง

เลขานุการสภา

- มีผู้ใดจะเสนอรายชื่ออื่นหรือไม่ ถ้ามีการเสนอชื่อเพียงหนึ่งคนก็ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ 3 เสียง

3.2 เรื่องเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรรูป

เลขานุการสภา

- ต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปคดี ให้คณะกรรมการทุกท่านมีสิทธิเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นเลขานุการและให้มีผู้รับรอง 2 ท่าน

นายถนอม กันทะสอน

- ขอเสนอนายพบ โชคชัยชิต เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปคดี
- นายอินแหง ดับโศรก และ นายสมัย กันทะสอน เป็นผู้รับรอง

เลขานุการสภา

- มีผู้ใดจะเสนอรายชื่ออื่นหรือไม่ ถ้ามีการเสนอชื่อเพียงหนึ่งคนก็ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ

(เลขานุการสภา อบต.ฯได้มอบหมายหน้าที่ประธานในที่ประชุมให้ประธานกรรมการแปรรูปคดีดำเนินการประชุมต่อ)

3.3 เรื่องการพิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประธานคณะกรรมการ

- ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติผมเป็นประธานฯ ก็ขอเริ่มการประชุมคณะกรรมการฯ ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 (วันนี้) และมีมติกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติจำนวน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. นั้นกระผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรรูปคดีอีกครั้งในวันที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ ต่อไป ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา 16.40 น.

ลงชื่อ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายพบ โสตชัยชิต)
เลขานุการคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอินแถลง ดับโศรก)
ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

- สำเนา -

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วันที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายอินแถลง ดับโศรก	คณะกรรมการแปรรูป	อินแถลง ดับโศรก	
2	นายถนอม กันทะสอน	คณะกรรมการแปรรูป	ถนอม กันทะสอน	
3	นายสมัย กันทะสอน	คณะกรรมการแปรรูป	สมัย กันทะสอน	
4	นายพบ โชคชัยชิต	คณะกรรมการแปรรูป	พบ โชคชัยชิต	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายรัฐพล กันทะสอน	นายก อบต.	รัฐพล กันทะสอน	
2	นายจिरายูท กันทะสอน	สมาชิกสภา อบต.	จिरายูท กันทะสอน	
3	นายสยาม เสริมสุวรรณ	เลขานุการสภา อบต.	สยาม เสริมสุวรรณ	

เริ่มประชุมเวลา 09.05 น.

เมื่อถึงเวลานัดประชุม นายพบ โชคชัยชิต เลขานุการคณะกรรมการแปรรูปได้ตรวจสอบรายชื่อกรรมการฯแล้วปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงแจ้งกับประธานคณะกรรมการกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

3.1 เรื่องการพิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประธานคณะกรรมการฯ - ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติผมเป็นประธานฯ ก็ขอเริ่มการประชุมคณะกรรมการฯ ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 (วันนี้) และมีมติกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติจำนวน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. นั้นกระผมขออนัดประชุมคณะกรรมการแปรรูปอีกครั้งในวันที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ นั้น ปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำแปรญัตติ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายจिरายูท กันทะสอน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ขอแปรญัตติ ดังนี้

ปรับลดงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทน อันเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ (สำนักงานปลัด, กองคลัง, กองช่าง, ส่วน

สาธารณสุขฯ, ส่วนการศึกษา)งบประมาณทั้งหมด 650,000.- บาท โดยขอปรับลด สำนักงานปลัด งบประมาณตั้งไว้ 300,000.- บาท ขอปรับลด 100,000.- บาท ให้เหลือ 200,000.- บาท กองคลัง งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท ขอปรับลด 50,000.- บาท ให้เหลือ 50,000.- บาท กองช่าง งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท ขอปรับลด 50,000.- บาท ให้เหลือ 50,000.- บาท ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณตั้งไว้ 50,000.- บาท ขอปรับลด 30,000.- บาท ให้เหลือ 20,000.- บาท ส่วน การศึกษาฯและวัฒนธรรม งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท ขอปรับลด 50,000.- บาท ให้เหลือ 50,000.- บาท

โดยมีนายถนอม กันทะสอน ส.อบต.หมู่ 12 และนายสมศักดิ์ ชุมนุมพร้อม ส.อบต. หมู่ 11 เป็นผู้รับรอง

ประธานคณะกรรมการฯ - สรุปแล้วจะมีค่าแปรญัตติ 1 ข้อดังนี้

1.1 การพิจารณาค่าแปรญัตติที่ 1 ปรับลดงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ (สำนักงานปลัด, กองคลัง, กองช่าง, ส่วนสาธารณสุขฯ, ส่วนการศึกษา)งบประมาณทั้งหมด 650,000.- บาท โดยขอปรับลดสำนักงานปลัด งบประมาณตั้งไว้ 300,000.- บาท ขอปรับลด 100,000.- บาท ให้เหลือ 200,000.- บาท กองคลัง งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท ขอปรับลด 50,000.- บาท ให้เหลือ 50,000.- บาท กองช่าง งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท ขอปรับลด 50,000.- บาท ให้เหลือ 50,000.- บาท ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณตั้งไว้ 50,000.- บาท ขอปรับลด 30,000.- บาท ให้เหลือ 20,000.- บาท ส่วนการศึกษาฯและวัฒนธรรม งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท ขอปรับลด 50,000.- บาท ให้เหลือ 50,000.- บาท

ประธานคณะกรรมการฯ ได้เชิญ นายจิรายุทธ กันทะสอน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 แฉลงค่าแปรญัตติ และเชิญนายก อบต.อภิปราย หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ ได้ อภิปรายแสดงความเห็นของตนจนเป็นการสมควรแล้ว ประธานกรรมการจึงได้ขอมติ คณะกรรมการฯ ว่าสมควรยื่นตามร่างเดิมหรือแก้ไขตามค่าแปรญัตติ

มติที่ประชุม

- มีมติให้ยื่นตามร่างเดิมด้วยคะแนน 2 เสียง แก้ไขตามค่าแปรญัตติ 1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง(ประธาน) แต่นายจิรายุทธ กันทะสอน ขอสงวนค่าแปรญัตติไว้ให้สภา อบต.เป็นผู้ชี้ขาด

ประธานคณะกรรมการฯ - ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำได้เสนอแปรญัตติ จำนวน 1 ข้อ และทางคณะกรรมการแปรญัตติได้เชิญท่านนายก ฯ อภิปราย อันดับต่อไป ก็จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติจะเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ที่ได้พิจารณาแล้วให้ประธานสภา อบต.เจดีย์คำ เพื่อเสนอให้สมาชิกสภา อบต.เจดีย์คำ ได้ดำเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายพบ โสตชัยชิต)

เลขานุการคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอินแถลง ดับโศรก)

ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

